

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VĂN PHÚ - INVEST**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 199 /CV-VPI

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2023

V/v.: Phản hồi công văn số 28/CV-BQT ngày
15/8/2023 về chất lượng nước tại Tòa nhà
The Terra – An Hưng

Kính gửi: Ban Quản trị nhà chung cư Tòa nhà The Terra – An Hưng

Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest ("**Chủ Đầu tư**") xin được gửi lời chào trân trọng tới Ban Quản trị nhà chung cư Tòa nhà The Terra – An Hưng ("**Ban Quản trị**").

Ngày 17/8/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest đã nhận được công văn số 28/CV-BQT ngày 15/8/2023 về kết quả xét nghiệm nước lượng Coliform tại Tòa nhà The Terra – An Hưng ("**Tòa nhà**") vượt ngưỡng cho phép. Về nội dung này, Chủ Đầu tư có ý kiến phản hồi với Ban Quản trị như sau:

Ngay khi nhận được kết quả xét nghiệm, Chủ Đầu tư đã yêu cầu Ban Quản lý Tòa nhà thực hiện việc thau rửa, khử trùng các bể ngầm và bể mái từ ngày 14/08/2023 và dự kiến hoàn thành xong vào ngày 31/8/2023. Hiện tiến độ xử lý thau bể nước tại Tòa nhà đã thau xong 2/4 bể của tháp V1 và tháp V3 và đã theo dõi hiện tượng thẩm ngấm trong vòng 24h làm cơ sở xem xét, loại trừ và tìm ra nguyên nhân nhiễm khuẩn nước nhưng chưa phát hiện có hiện tượng thẩm ngấm. Đồng thời, Ban Quản lý Tòa nhà đã tiến hành khử trùng toàn bộ lòng bể trước khi xả nước vào bể chứa. Hiện tại, Ban Quản lý tòa nhà vẫn đang trong quá trình thau rửa bể. Sau khi tiến hành thau rửa bể ngầm, bể mái và khử trùng trước khi xả nước đầu nguồn vào tất cả các bể tại Tòa nhà, Chủ Đầu tư và Ban Quản lý tòa nhà sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lần 2 để kiểm tra chất lượng nguồn nước và mời Ban Quản trị tham gia chứng kiến, giám sát công tác lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm sẽ được công bố công khai cho toàn thể cư dân Tòa nhà được biết.

Ngoài ra, để cải thiện chất lượng nước tại Tòa nhà, Chủ Đầu tư đã quyết định và xin thông báo để Ban Quản trị và các cư dân được biết Chủ Đầu tư sẽ tài trợ lắp đặt hệ thống lọc tổng đầu nguồn cấp nước sinh hoạt tại Tòa nhà, để đảm bảo tốt hơn chất lượng nước cung cấp cho cư dân. Việc lắp đặt hệ thống lọc tổng này dự kiến triển khai trong tháng 09/2023. Thông tin cụ thể về việc lắp đặt, Chủ Đầu tư và Ban Quản lý Tòa nhà sẽ thông tin, trao đổi với Ban Quản trị khi tiến hành triển khai lắp đặt.

Chủ Đầu tư xin được thông tin đến Ban Quản trị để biết phối hợp trong công việc.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Ban Điều hành (để b/c);
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC BAN PHÁP CHẾ**
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
VĂN PHÚ - INVEST
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHẠM CHÍ SƠN